



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1409 10 tháng 7 năm 2022

**Giải Tà**

*Giải tà qui chánh chuyển hư vô  
Học hỏi không ngừng tự thức vô  
Lục tự phân minh phân trí đạo  
Tâm tu tự giác niệm Nam Mô*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1996**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Cuộc sống vật chất đầy đủ tại sao phải hướng về tâm linh ?
- 2) Nhiều người muốn tu thiền nhưng không hành được tại sao ?
- 3) Dũng mãnh là sao ?
- 4) Qui nguyên tình đẹp là sao ?
- 5) Người đời có gì chưa hiểu ?
- 6) Y học thiêng liêng là sao ?
- 7) Tại sao tôi phải bị lo âu hằng ngày ?

**1) 13/04/96**

**Hỏi: Cuộc sống vật chất đầy đủ tại sao phải hướng về tâm linh ?**

Đáp: Thừa vật chất là tạm thời, còn tâm linh là vĩnh cửu, đi xe hai bánh hơn là đi xe một bánh, đòi đạo song tu vững vàng hơn tu một chiều, khổ sướng phân minh rõ rệt hơn, thấu triệt thanh và trước dễ quán thông hơn

**Kệ:**

*Thanh tâm tự đạt chẳng lo phiền  
Giải tỏa trần tâm tự tiến xuyên  
Phân đạo rõ đời trong chốc lát  
Triền miên học hỏi tự mình yên*

**2) 14/04/96**

**Hỏi: Nhiều người muốn tu thiền nhưng không hành được tại sao ?**

Đáp: Thừa người muốn tu thiền nhưng không thiền được tại vì tâm chưa thức cuộc đời là tạm, vì đã lỡ dấn thân vào lãnh vực tình tiền duyên nghiệp, việc đời lôi cuốn triền miên không sao dứt khoát được. Tâm động trí mờ, muốn hành mà không hành được chỉ chờ cho đời phụ bạc mới thức tâm.

**Kệ:**

*Chuyện đời lắm cảnh trầm ngâm động  
Khó dứt lại buồn khó đạt thông  
Mưa bão tới tập khi bất lực  
Mê làm tưởng thật chỉ chờ mong*

**3) 15/04/96**

**Hỏi: Dũng mãnh là sao ?**

Đáp: Thừa quyết tâm trở về với thanh tịnh và liên tục hành trong thanh tịnh, không còn tiếp tục rước động vào tâm nữa, đường đi càng ngày càng mở rộng

**Kệ:**

*Chẳng còn lưu luyến thân công nghiệp  
Sửa tiến tâm linh chẳng bức mình  
Cộng sự tình trời tâm thức giác  
Vui hành thanh tịnh tự mình mình*

**4) 16/4/96**

**Hỏi: Qui nguyên tình đẹp là sao ?**

Đáp: Từ sống cho đến chết, không làm điều ác, giết hại sanh linh, tu thiền tinh tấn, khi bỏ xác ra đi sẽ được trở về với ánh sáng đại bi quảng độ

**Kệ:**

*Thoát thân chẳng tạo nắm mô trước  
Sửa tiến khai thông hồn dững mãi  
Thanh tịnh thặng hoa tự thực hành  
Không còn mê loạn sống vô sanh*

**5) 17/4/96**

**Hỏi: Người đời có gì chưa hiểu ?**

Đáp: Thừa người đời lộn xộn tại vì chưa hiểu được sự có có không không để làm gì? Hiếp nhau khi có, giành nhau khi không, chứ chưa hiểu được, hành hạ xác tâm khi có, tham lam khi không mà sanh loạn. Người tu thiền sẽ tự hiểu, ta đến đây khi mang xác làm người, cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay không, hiểu được hai chiều thì rất dễ sống và dễ thoát, lúc tham thiền sẽ không còn dấy bận chuyện hơn thua nữa.

**Kệ:**

*Thực hành tự tiến mới vui vừa  
Có có không không chẳng thất thừa  
Biết vĩa biết hồn cùng thặng bước  
Phân minh trí tuệ sáng thanh vừa*

**6) 18/4/96**

**Hỏi: Y học thiêng liêng là sao ?**

Đáp: Thừa y học thiêng liêng là nằm trong nguyên lý của trời và đất, phải thực hành tu học, tham thiền nhập định, thì mới khai triển luồng điện âm dương của chính mình, liên hệ không ngừng nghỉ giữa trời và đất. Hiểu rõ sự vận hành của trời đất, luồng điện dẫn tiến tâm thức của vạn linh thì mới thật sự là cứu, độ tha tức là dẫn tiến, nếu hành giả không thực hành pháp môn đúng đắn thì không sao tự hiểu được quyền năng tự thức của chính mình, tưởng làm là mình hay, lạc vào giới bùa phép si mê đấm đá võ phạt, tạo khổ cho bản thân ở tương lai. Cho nên đến giờ phút lâm chung hành giả sẽ bị đấm đá ngược lại, đó là luật nhân quả. Còn vô vi thì chỉ gom gọn xuất phát và dẫn tiến từ trung tim bộ đầu, thì mới giải được nghiệp tâm bằng từ quang của chính mình .

**Kệ:**

*Khai thông trí tuệ hành trình tiến  
Giải tỏa sân si giải tỏa phiền  
Tâm bệnh chẳng còn qui một mối  
Từ bi cứu độ trí tâm yên*

7) 19/4/96

**Hỏi: Tại sao tôi phải bị lo âu hằng ngày ?**

Đáp: Thừa tiền kiếp thiếu nhịn nhục tạo nghiệp, kiếp này phải lo trả theo định luật nhân quả, làm lụng tối tăm mặt mày mà chẳng hưởng được gì, biết được phước họa thì phải tự tu, thì mới mong giải tỏa bớt nghiệp chướng, dứt khoát sự thương thương nhớ nhớ mà tự thoát cái vòng lao lý

**Kệ:**

*Phân minh rõ rệt chuyển hành trình  
Giải quyết hành trình tự cứu mình  
Hồn vía phân minh tâm bớt động  
Thực hành chơn pháp tự mình mình*

---

### CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

*Sài Gòn, 16-08-1969*

*Mâu Ni ngũ sắc đồng luân chuyển  
Khuyến rữ đường tu hợp pháp huyền  
Tiên Phật hiện hình chung giác thế  
Bén mê tự thoát nỗi duyên liền.*

*Phật, Người, hai giới chẳng riêng,  
Tâm ta tức Phật, nối liền vui tươi.  
Không không mà có nức cười,  
Thế gian mắt thịt người người đắm mê.  
Chạy theo tiền của ê chê,  
Quên mình, quên họ, quên về cõi Tiên.  
Tóm thâu tạo cảnh ưu phiền,  
Đẩn đo đủ thứ lập riêng cực hình.  
Làm sao bảo hộ được mình,  
Bản thân khỏi chết nỗi tình thế sanh.  
Xe tơ kết tóc dệt màn,  
Đổi thay thay đổi tự đành tự cam.  
Bàng hoàng đến nỗi tham lam,  
Chẳng còn lý trí xét am nội tình.  
Động tâm, hồn vía bắt mình,  
Đâu dè trụ hóa thân hình chẳng hay.*

*Hồn ở nơi tim hằng ngày,  
Vía thời cai quản ở ngay rún người.  
Nam hồn dương điển đẹp tươi,  
Vía là âm điển hợp nơi bên ngoài.  
Nữ hồn âm điển phân oai,  
Vía là dương điển bên ngoài phát huy.  
Âm dương tương chiếu không ly,  
Thế gian chuyển điển sân si hoài hoài.  
Giận rồi hết giận, tại ai?  
Ghét rồi hết ghét, vậy sai chỗ nào?  
Bất phân luận xét thấp cao,  
Tán công mãnh liệt ào ào rồi thôi.  
Khổ tâm đi đứng lại ngồi,  
Xét mình xét họ, ai tôi hơn ai?  
Chúc cho các bạn an bài,  
Nội tâm xét thế phân hai đạo đời.*

**Lương Sĩ Hằng**

*Sài Gòn, 16-08-1969*

THỰC HÀNH VÀ KIỂM CHỨNG

Houston, ngày 6 tháng 10 năm 1985. (tiếp theo)

Bây giờ các bạn nghe những lời giảng, lời nói này kia kia nọ, nói chu choa tôi có tội mà không biết tội gì? Bạn đâu có thấy bạn có tội gì? Bạn đang vui mà có tội gì? Bạn đang nói tự do mà có gì tội, nhưng mà bạn thanh tịnh rồi bạn thấy có tội tăm tối. Người ta nhắm mắt thấy đường đi, thấy ánh sáng bên trên, mà mình nhắm mắt không thấy, đó là mình đang còn tội tăm tối. Bây giờ mình cố gắng làm sao cho nó hết tăm tối, muốn hết tăm tối chúng ta đừng cho đó là tối, chúng ta phải hòa trong tối rồi chúng ta mới thấy ánh sáng. Từ tối mà ra, thiên địa tịch mịch là từ tối, ngày nay nhóe ra ngày đẹp, thay đổi.

Cái căn bản của nó từ trong tịch mịch tăm tối mà ra. Thì chúng ta đi trong cái sự tăm tối, nhắm mắt không thấy rồi một ngày nào đó chúng ta trỉ chí, chúng ta mới thấy ánh sáng. Thì đời đạo song tu rõ ràng, đời là tối, đạo là minh. Cho nên đời chúng ta thấy rằng do đời nó kích động và phản động, nó cũng là ân sư và đề dẫn độ cho chúng ta ngày hôm nay, chúng ta vì hoàn cảnh đau khổ mà thức tâm tu. Thì nhờ đời chúng ta mới tìm đạo không? Tìm được đạo thì chúng ta cứu đời, chúng ta phải vạch đường cho những người kế tiếp để đi, bằng hành động thực tiễn chứ không phải bằng lời nói suông, thực hành để đạt.

Cho nên càng tu thiên thì càng trở về với trật tự sẵn có của chính mình. Mà càng trở về với trật tự sẵn có của chính chúng ta, chúng ta mới thấy rằng quá khứ đen tối ngu muội của chúng ta quá nhiều. Chúng ta không mong mọi người đâm đầu vào chỗ đó nữa. Chúng ta mong mọi người tự thức, tự tu tự tiến, chứ không cách gì can thiệp họ, đi với chúng sanh, tuy phạm nhưng mà tâm trời, con Trời kia mà. Cho nên ở thế gian, cha mẹ sanh nó ra mà nó muốn cha mẹ không cải tiến tâm thức của nó, cũng phải chịu hạ mình để ảnh hưởng, chờ ngày nó thức tâm, rồi nó cho cha nó là đúng, cho mẹ nó là đúng. Lúc đó nó mới mượn kinh nghiệm của cha mẹ nó và nó tự đi.

Người tu truyền pháp cũng vậy, cũng phải hiểu rõ điều này. Chúng ta phải học nhẫn hòa, lo tu cho chúng ta. Nói tôi tu mà tôi thấy ông đó bị tà này kia kia nọ, tôi lo cho ông, cái đó là sai rồi bạn. Bạn cũng là tà chứ bạn nói người ta tà cái gì? Phải không? Thì từ cái tăm tối, bộ xương mấy chục ký lô thịt thú này là tà hết và phải tìm đường lối để khai triển, cởi mở từ trước tới thành. Mà trong lúc phải thực hành nó mới có, chứ không phải khi không các bạn nói vậy là các bạn có đâu.

Cho nên chúng ta tránh sự mê chấp thì chúng ta phải thực hành. Nếu mà chúng ta còn lý luận quá nhiều, lạc vào trong mê chấp trong một khác. Chúng ta thể hiện đức nhịn nhục càng ngày càng cao thì càng được học đạo nhiều. Mà nhịn nhục không có, thì có đạo cũng như là mất mà thôi. Tâm bất an, thân bất ổn, trí không sáng suốt. Cũng miệng nói tự tu tự tiến nhưng mà kỳ thật là ý lại, tiếp diễn này, tiếp diễn nọ là ý lại mà thôi. Thực hành đi tới, thấy rõ nguyên kiến rõ ràng, học đạo nơi hư không đại định mới thấy giá trị của hành giả.

Tôi nói ra những gì kinh nghiệm trong cuộc đời thực hành của tôi, ngoài cái đó ra tôi không nói. Trước kia tôi tu tôi cũng có cái tâm phạm như vậy, muốn được điển này, điển kia, điển nọ chiếu cho tôi. Không! Sau này tôi thấy rằng: Sai! Điển này điển nọ là bị xâm chiếm tư tưởng tôi và điều khiển tôi, không chấp nhận được. Chính tôi là tự chủ, chính kiến rõ rệt trong lớp học, thì tôi mới có được sự nhẹ nhàng ở ngày hôm nay. Còn nếu tôi là người ý lại như vậy thì ngày hôm nay chắc tôi ở trong nhà thương điên, không được nói chuyện với các bạn. Các bạn muốn hiểu điều này, các bạn bước vào nhà

thương diên các bạn thầy, thiếu gì người xưng danh Thượng Đế, thiếu gì người xưng danh Tiên Phật, ngay bây giờ tức khắc các bạn vô xem là có rồi.

Tại sao như vậy? Tiên Phật là sáng suốt mà không cho con người học hỏi để tiến hóa, cho nó nhồi quá để nó hành nó tiến, càng ngày sức mạnh nó càng dồi dào và sự thanh nhẹ nó càng ngày càng tốt, để trở về với nguồn cội có một con đường thanh sạch, một thiên xích rõ ràng để đo lường chúng sanh tiến hóa. Tại sao Bề Trên không làm điều này? Mà nhập xác để xưng danh làm gì? Dạy được ai? Mà tạo khổ cho xưng quan, chỉ sống một khối ý lại mà thôi. Cho nên tôi đã nói rõ tất cả những người Vô Vi phải thực hành, phải đứng lên, phải tu, tự tu tự tiến. Chúng ta quý Cha trên Trời, chúng ta phải trở về Trời đánh lễ Cha. Chúng ta quý Phật trên Trời, chúng ta phải trở về niết bàn, đánh lễ Phật. Đó là một đường tu rất đúng đắn, hạnh hy sinh càng ngày càng cao và tự phá mê phá chấp để đi tới. Vì sao chúng ta vốn vẹn có mấy chục năm mới cảm thức được cái phương pháp này, tự tu tự tiến. Nếu mà chúng ta không hành thì chừng nào chúng ta mới tiến.

Cho nên các bạn đến đây là tìm đường lối thực hành chứ không phải vun bồi sự ý lại, nhờ đỡ. Các bạn có ý lại nhờ đỡ cũng chẳng có giúp ai, ai giúp bạn hết thầy. Các bạn thức tâm, các bạn đã có hành lý đầy đủ rồi, các bạn thấy Trời Phật, Càn Khôn Vũ Trụ như là ở đây giúp các bạn, các bạn có quần áo mặc, có cơm ăn, có xe hơi đi là nhưn quần đang giúp các bạn. Các bạn phải trả cái hiếu này, trở về với quân bình, làm việc nhiều hơn, thương yêu cởi mở nhiều hơn, xây dựng nhiều hơn. Còn về phần hồn các bạn, các bạn nên tự kiểm chứng trong lúc ra vào của giờ giấc tu thiền, chính mình phải đi và kiểm chứng không có ý lại nơi ai nữa.

Cho nên nhiều người tu thiền lâu, ngồi hai, ba tiếng, nhắm con mắt, chấp với Vô Vi không? Một luồng điện sáng chiếu của Đức Di Đà, tâm nó nhẹ nhõm sung sướng vô cùng có nháy mắt không có vui mà nó sung sướng cả bao nhiêu năm trong tâm thức, tại sao như vậy? Chúng ta đi về cõi nhẹ chúng ta mới hưởng được cái nhẹ? Mà nếu chúng ta không đi về cõi nhẹ làm sao chúng ta hưởng cái nhẹ. Mà đi là ai đi? Chúng ta phải dày công tự đi. *(còn tiếp)*

---

## Đề tài suy gẫm

---

### Trình độ độ đời

**Bạn Đạo :** Thưa Thầy, vài bạn đạo đã phát tâm đi làm việc đạo, như là cụ Vũ Đình Mẫn, Hoàng Sony, Anh Nguyễn Phương Yêm, thuyết giảng các nơi : nào là nói chuyện trên Trời, dưới Đất, Thiên Cơ, xưng danh Tam Giáo Tòa, Thượng Đế, Phật ; nói là đi phụ Thầy, và coi mình là quan trọng. Xin Thầy cho chúng con biết thật sự là ai là thật sự đi làm việc Đạo để tận độ đời, và có trình độ ; để chúng con khỏi có phải lầm lạc như ngày xưa, đi lên, đi xuống hoài !

**Đức Thầy :** Trình độ là phải thực triển và khai triển, chỉ căn bản cho mọi người tiến ; chớ không có nói chuyện u ơ được ! “Anh có lên tầng, 30 tầng trời, hay 36 tầng trời đi nữa, cũng chuyện của Anh ! Còn tôi là ở Thế Gian này, tôi cần sự sống, cần sự chuyển hóa của tâm linh, cần sự nhẹ nhàng trong tâm thức của tôi ; Anh phải giúp đỡ tôi hành cách nào, mới là đúng ! Chớ có nói nhiều, phong chức ; rớt cuộc, nhìn bản thân Anh cũng còn sân si, động loạn, chưa cởi mở, chưa thoát khỏi Ngũ Hành ; Anh nói cái gì ?”

Cho nên, chúng ta phải nhìn căn bản tu học của người đó, thì chúng ta mới định được cái hậu quả tương lai của người đó sẽ đến đâu. Cho nên, không nên mê loạn và không nên, tôi đã nói rằng cái người nào cố gắng tu họ ngồi bên chúng ta họ nói chuyện thấy thanh nhẹ, thì chúng ta học cái đó ; học cái hạnh đó, và chúng ta về thực hành để trở nên cái hạnh như vậy ; chớ không phải chúng ta thua đâu

! Những người ở, ngay ở đây và Việt Nam cũng như vậy, hay thua người đạo, rồi lệ thuộc người đạo ! Chỉ bị lợi dụng thôi ; không được !

Cho nên, kinh nghiệm của tôi thấy rằng : tự nhiên và hồn nhiên : không phải là đứa bé không tu được ! Nhiều đứa bé nó tu, nó nói, người lớn còn phải nghe ! Không phải người đó là bảnh nhưt đâu ! Không nên ! Chúng ta hiểu cái sự thanh nhẹ của người đó ; và khi người đó thoát lời, chúng ta học được cái gì chúng ta nhận lấy đó, và về, hành, để tiến ; và chúng ta sẽ là người đó ! Thì mức tiến hóa của người Vô Vi càng ngày càng đông, và càng bảo đảm, chắc chắn hơn ! Chớ, “Tôi học một lớp, ông thầy ông dạy vậy, vậy, vậy !” Ông mệt, là ông nói khác ; mà ông khỏe, là ông nói khác ! Cái đó không có đúng ! “Tôi phải tự tu, tự thức, tự kiểm” ; mới là đúng ! Cho nên, mọi người chúng ta bằng lòng tu, khối Vô Vi sẽ mạnh lên, mọi người sẽ mạnh, và có một giống dân tốt, thiện lành nhận thức rõ rệt, sáng suốt.

*DHVV Kỳ 13: Kỳ Quan (Lake Louise) (13-05-1994)*

---

## **Thông báo video & Audio Tuần Lễ 28, 10-07-2022**

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này:

Phạm Rồi Tái Phạm

<https://youtu.be/cgBEfnG-veA>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Phạm rồi tái phạm hằng ngày tư tưởng tới hành động - Perth Úc Châu, ngày 20-5-1990

[https://youtu.be/l\\_r\\_bEdjoTk](https://youtu.be/l_r_bEdjoTk)

3. Radio Nam California tuần lễ 28

Chủ đề: Tu Thiền - Tôi là ai? Tôi là sự tâm tới

<https://youtu.be/76Upjokac60>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: **Đieu Thuyền, Lữ Bố Cổ Nhạc Hồ Quảng**

Ca Sĩ: Linh Tuấn, Thanh Huyền

Gia đình Thiện Tạo thực hiện và kính tặng

<https://youtu.be/BnxtP4KADDY>

Văn Nghệ Đại Hội 2019 có Timestamp

<https://youtu.be/VltaIOLGM70>

Liên khúc tận độ - Kỷ Nguyên Di Lạc

<https://www.youtube.com/watch?v=VltaIOLGM70&t=6603s>

Ban video kính mời

T.L. v Gray  
- 28/1/94

S B 15.01.1994

Thầy thương,  
Thầy vô. vân,  
Lúc nào con cũng vẫn nhớ thương Thầy luôn. luôn khỏe mạnh để con được dịp tái ngộ Thầy cho thỏa lòng sau bao năm trời cách xa xác thân Thầy.

Thầy kính, hôm nay sẵn cơ duyên có bạn đi dư đại hội, kính xin Thầy cho con những lời tay. đỡ quý báu về những thắc mắc sau đây của con:  
17/ Khi con niệm Phật thì từ trong tim chân mây tề dài gom tụ lên giữa trán, rồi tề dài lên đến trung tâm bồ đề, thưa Thầy hiện tượng đó là sao?

27/ Sau khi Thiên con năm xuống, điện nứt tại bồ đề đầu hạ đạo thành, con bay khỏi vùng trời vào một đường hầm, rồi con bay vượt qua một lỗ sáng chói, thưa Thầy lỗ sáng đó là gì?

37/ Trong bài thơ Thầy cho con, kính xin Thầy giảng dẫn con 2 câu:  
"...Điện quang thục. chất chơn ta  
Trong người có sẵn tự hòa tiến lên..."

Cuối thư con kính chúc Thầy đời dài sức khỏe, tất cả các bạn được an. Khang.

Kính Thầy,

Con : T v. +1



Ngày 28/11/1994

T V H ,

Thầy nhận được thư con đề ngày 15/4/94, đến nay mới có cơ hội đọc lại thư con vì công việc quá nhiều. Hưu tâm vô lực, vì Thầy không có tiền để mướn người làm việc đầy đủ và phục vụ bạn đạo, cho nên mới xảy ra sự bẽ bề trả lời thư như ngày hôm nay. Thầy thành thật xin lỗi các con.

Những điều thắc mắc của con trong thư như sau:

1) Niệm Phật trung tâm chơn mây tê, đó là triệu chứng hội tụ luồng điển đêm đêm lo tu học, Soi Hồn chú tâm nơi điểm đó thì tương lai mới nhập định được. Khi nhập định tức là điển hội tụ bừng sáng, nhìn thấy Mô Ni Châu xuất phát từ đó. Càng thiền nhiều, càng tập trung nhiều nơi đó, ý lực sẽ được mạnh thêm và dễ hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật hơn. Con cứ chú tâm nơi đó mà thực hành thì tương lai sẽ có kết quả tốt. Không nên đem việc đó bàn bạc với những người chưa tập trung được, vì có thể xao lãng tinh thần tu học của chính con. Từ đó sẽ phát triển thông các kinh mạch và sửa tâm tánh, quý yêu Trời Phật nhiều hơn.

2) Sau khi thiền, điển bộ đầu rút xuất phát bay vọt qua cửu khiểu, tức là lỗ sáng. Đó là điều rất tốt, tuệ giác của con càng ngày càng được mở thêm, cứ trì tâm lo tu luyện đúng theo hai câu thơ: “Điển quang thực chất chơn tà. Trong người có sẵn tự hòa tiến lên”. Hai câu thơ này đã nói trước sự phát triển điển quang của chính con như con đã kể trong thư. Vậy nên dầy công tu tiếp, tương lai con sẽ có cơ hội thuyết minh cho mọi người hiểu rõ tâm linh là gì. Chúc con và gia đình vui khoẻ.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

---

## Sách biếu Tuyền Tập Thơ và Chơn Ngôn của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng

---

Quý bạn đạo kính mến,

Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc vừa ấn hành 2 quyển Tuyền Tập Thơ và Chơn Ngôn của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng



Nay chúng tôi xin gửi biếu đến các thiền đường và bạn đạo nào có nhu cầu. Chúng tôi sẽ xin gửi đến các thiền đường hoặc theo địa chỉ của các bạn và miễn cước phí.

Đây là do sự phát tâm của một số bạn đạo các nơi giúp phổ biến 2 quyển sách quý báu này khắp nơi. Các bạn cũng có thể tải ấn bản điện tử 2 quyển này trên trang web [vovinet.org](http://vovinet.org).

Chúng tôi có mong ước những quyển sách này sẽ được lưu truyền cho thế hệ sau.

Số lượng xuất bản có giới hạn xin các bạn đạo, các thiền đường và những ai tầm đạo các nơi liên hệ sớm về [vovifrance@yahoo.fr](mailto:vovifrance@yahoo.fr) để được nhận 2 quyển sách quý báu này.

Các bạn có thể xem thêm trên kênh youtube với đường link dưới đây

[https://www.youtube.com/watch?v=T\\_TAawLasqY](https://www.youtube.com/watch?v=T_TAawLasqY)

<https://www.youtube.com/watch?v=2yraTU1vbEo>

Chúc quý bạn vui tiến

Huỳnh Minh Bảo

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc

---

## Xin lưu ý Bài viết cho tuần báo

---

Bạn đạo viết bài cho tuần báo Phát Triển Điện Năng xin vui lòng đề tên thật kèm theo bút hiệu nếu có và thuộc thiền đường hay địa phương nào .

Xin cảm ơn quý bạn đạo

---

## BẠN ĐẠO VIẾT

---

### PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỀN. LỰC ĐẨY TRONG ĐƯỜNG ỒNG.

Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nói : Trong ba pháp Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định. Thì Pháp Luân Thường Chuyển là quan trọng nhất !

Xưa các chùa thường có viết câu : Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai ! Tại sao Pháp Luân lại khai mở Huệ Tâm ? Chúng ta hãy cùng nhớ lại những lời dạy của đức thầy LSH về PLTC và tìm hiểu xem khoa học có những điểm nào tương đồng với PLTC hay không.

Từ xưa con người đã tạo ra ống trúc thổi những mũi tên bay xa để săn thú, gần đây thì họ tạo ra nòng súng để bắn viên đạn đi mạnh và xa hơn cung, nỏ. Khoa học không gian đã chế tạo thành công tên lửa với nhiều buồng nhiên liệu nối kết với nhau thành đường ống dài, khi nhiên liệu được đốt cháy trong ống tròn tạo ra lực đẩy ngược ( phản lực ) đưa con tàu vượt qua các tầng khí quyển và sức hút của địa cầu để vào không gian bao la của vũ trụ.( ảnh 2)

Năm 2013 tỷ phú Mỹ Elon Musk đã đi tiên phong trong việc chế tạo con tàu đi trong đường ống và ông đã thử nghiệm thành công, con tàu đạt tốc độ 1,200km giờ. Ông đặt tên cho phương tiện này là Hyperloop. (Xem ảnh 3) đây chính là phương tiện vận chuyển của tương lai, vừa nhanh, lại an toàn.

Cách đây hơn 20 năm, đức thầy LSH có nói : "Sau này khoa học sẽ chế tạo xe chạy trong đường ống, từ đầu này, tích tắc sẽ chạy sang đầu bên kia. Chứng minh PLTC của Vô Vi là giá trị." Thầy đã giúp chúng ta hiểu ra đường Đốc Mạch trong xương sống ( Thầy gọi xương sống là vũ trụ ) chính là đường ống giúp điện tâm đi vào vũ trụ. Đường Nhâm Mạch và Đốc Mạch ( xem ảnh 1) nối kết với ngũ tạng và các luân xa, nó chạy vòng quanh bản thể. Khi làm PLTC- hơi hít vào- dưỡng khí vào mũi ( mạch Nhâm ) qua phổi, đến tim lấy hỏa điện, rồi xuống thận thủy, chuyển hóa tinh thành Khí Tinh- hơi thở ra- khí theo đường xương sống ( đốc mạch ) lên đầu, khí đẩy trực điện trong não ra ngoài, tinh giao phối với các tế bào thần kinh, não phát quang, chuyển hóa sóng não thành thanh điện.( Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần huồn hư- thần là điện) . Khi làm PLTC nếu làm đúng, sẽ có lực rất mạnh, khí tinh được đẩy lên theo đường xương sống kích hoạt làm giãn nở các tế bào não, lâu ngày xương đầu sẽ hở ( mở bộ đầu ) khí điện sẽ thoát ra và lên cao vượt qua các tầng khí quyển, giao cảm với luồng điện cái của vũ trụ. ( điện cái = Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng.) Hiểu được những nguyên lý trên , chúng ta cần thực hành những điều sau đây:

- 1/ Khi hành pháp cần giữ lưng thật thẳng
- 2/ Hít vô tối đa, hơi thở ra cần ép sát bụng để có lực đẩy mạnh. ( Xin lưu ý: Cách thở này chỉ áp dụng cho người tu lâu, đừng hướng dẫn cho các bạn trẻ mới tu để bị động dục.)

3/ Phải thở Pháp Luân nhiều lần trong ngày để hơi được dài và mạnh. Tập cho dung tích khí thở ở bụng tăng.

4/ Tinh là nhiên liệu tôi cần thiết để chuyển hóa thành điện, vì vậy bạn đã biết phải làm gì để giữ tinh.

5/ Có nhiều bạn nghĩ rằng: Ngồi thiền lâu và ngủ ngồi nhiều sẽ mau Xuất hồn, đắc đạo. Dựa vào những điều chúng ta vừa học, khi nào nhâm, đóc mạch thông, bộ đầu mở, điện tâm kết nối với luồng điện của vũ trụ (đỉnh đầu rút, lưng luôn thẳng .) lúc ấy ngồi thiền và ngủ ngồi lâu mới tốt.( Thầy LSH cũng dạy như vậy )

Nhiều năm về trước, bà bảy Thanh Đa có đến nhà tôi, bà thở cho tôi coi : Hơi hít vào= Bụng bà lớn và căng tròn. Hơi thở ra tôi nghe tiếng kít! như mình bơm xe bị nén hơi. Bà không nói gì nhiều, bây giờ tôi hiểu bà muốn nói phải thở như bà mới thành đạo.

Những gì tôi vừa viết ra , là mượn ý tưởng trong các băng giảng của đức thầy LSH, chứ tôi tu chưa tới đâu. Những ý đạo này hy vọng sẽ góp một phần nhỏ cho kinh nghiệm thực hành của quý bạn.

Kính chào !

CHÁNH TRUNG

---

### HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

1) Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo **Trần Thị Soàn** sanh ngày 10 tháng 4 năm 1928 mất lúc 10 sáng ngày 4 tháng 7 năm 2022 nhằm ngày mùng 6 tháng 6 năm 2022 tại Burlington Ontario Canada, hưởng thọ 94 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình bạn đạo Trần Thị Soàn thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

2) Kính xin quý bạn đạo tiếp tục thiên, niệm phật hướng tâm BÌNH AN đến bạn đạo **LƯU THANH YẾN** sinh ngày 18 tháng 10 năm 1974 tại qua nạn khỏì, vượt qua cơn bạo bệnh, sớm được bình phục để tiếp tục tu hành.

Bạn đạo **LƯU THANH YẾN** thành kính cảm ơn quý bạn đạo.